

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_RL_005_S2
ชื่อตาราง	การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายเดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งใหม่ เพิ่มทุน ลดทุน และเลิกกิจการ โดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย จำแนกออกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัทซึ่งตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 2. บริษัทจำกัด คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 3. ห้างหุ้นส่วน ที่จดทะเบียนจัดตั้ง มี 2 ประเภท ดังนี้คือ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงที่จะทำการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการค้า นั้น มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนจำพวกนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้ 3.1.2 หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดชอบจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างไม่ได้ 3.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดย ไม่จำกัดจำนวน และในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง จะตกลงให้มีผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนก็ได้ <p>ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 เป็นต้นมา</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=801&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	-

ทีมข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2356-7420